

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเมืองเป็นเรื่องจำเป็น และมีความสำคัญที่ถือว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกับสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่นับได้ว่ากิจกรรมทางการเมืองได้มีบทบาทอย่างกว้างขวางในยุคนี้ โดยมีนักคิด นักวิชาการที่ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับการเมืองไว้แตกต่างกันออกไป และคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ถึงแม้ว่าในแนวคิดของแต่ละท่านจะมีหลักการ และวิธีการที่แตกต่างกันก็ตาม แต่จุดมุ่งหมายปลายทางของแต่ละแนวคิดเหล่านั้นต่างก็ต้องการสร้างสังคมให้มีความสุข และมีความสันติในสังคมทั้งสิ้น

ดังนั้นแนวคิดที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางให้กับสังคม ในด้านการเมือง ควรต้องเลือกเฟ้นพิจารณาให้เหมาะสม เพราะแนวคิดทางการเมืองที่นำมาใช้กับสังคมมีอยู่หลายแนวคิดด้วยกัน และในแต่ละแนวคิดนั้นล้วนนำเสนอแต่สิ่งที่ดี ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว การเมืองเป็นเรื่องของส่วนรวม เนื่องจากการเมืองมีผลกระทบหลายอย่างต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การเมือง คือเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมมนุษย์ ครอบคลุมที่มนุษย์เรายังรวมตัวกันเป็นสังคมอยู่ตลอดไป

สำหรับประเทศไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 นั้น อิทธิพลแนวคิดทางการเมืองของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมือง ยังได้รับความสนใจจากประชาชนน้อยอยู่เทียบกับยุคปัจจุบัน ที่การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน มีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก และมีความรู้ทางการเมืองมากกว่าอดีตที่ผ่านมา

ความเข้าใจในปัญหาทางการเมือง การปกครองนั้น เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนในสังคมจะต้องร่วมรับรู้สนใจ และร่วมกันพัฒนา ตลอดจนนำพาการเมือง การปกครองไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจร่วมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่าภายในประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยได้ปกครองและบริหารบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงมอบอำนาจอธิปไตยให้ 3 องค์ประกอบหลัก คือ อำนาจอธิปไตยเป็นภาระหน้าที่ของคณะรัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศ อำนาจอธิปไตยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและของสมาชิกวุฒิสภา สุดท้ายคือ อำนาจตุลาการเป็นความรับผิดชอบของศาลยุติธรรม (พ.ท.อัฐวุฒิ อย่างสวย.2549:1)

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการก่อตั้งบ้านเมือง หรือการสร้างประเทศชาติ การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นการปกครองที่มีส่วนเสียหรือข้อด้อยน้อยที่สุด ใน บรรดาระบอบการปกครองต่างๆที่ใช้ปกครองกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และจากการศึกษา บทเรียนในอดีตของประเทศไทย พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาระบอบ ประชาธิปไตย คือการขาดความมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับต่ำ ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงส่งผล ให้ความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นลดน้อยลง (พ.ท.อัฐวุฒิ อย่าง สวช.2549:1)

จากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาทางการเมืองการปกครอง เพื่อนำไปสู่ความเป็น ประชาธิปไตยที่แท้จริงของไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ ที่มีการศึกษา ที่จะสามารถพัฒนาระบบการเมืองการปกครองให้เข้มแข็งได้ และมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบของตนเอง สามารถที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับการ เมืองให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี หรือสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเดินรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การไปลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง เป็นต้น

ในด้านบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอยู่ หลายประการ เช่น การรักษากฎหมาย การควบคุมผู้กระทำผิดกฎหมาย การดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่ ออกตรวจตราปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความใกล้ชิดและจะต้องให้บริการประชาชนควบคู่ไปด้วย และมีส่วน สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร เมืองกาฬสินธุ์มีระดับความสนใจทางการเมืองมากน้อยเพียงใด และมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริม ความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนำองค์ความรู้และ ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ในการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเมือง และ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นแนวทางในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยต่อไป เพราะ การเมืองในปัจจุบันมีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของคนไทยตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจมีความสนใจทางการเมืองมากยิ่งขึ้น

คำถามในการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์มีความสนใจทางการเมืองอยู่ในระดับใด
2. มีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ รายได้ อาชวราชการ
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตด้านพื้นที่

ในการศึกษาขอบเขตด้านพื้นที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

2. ขอบเขตด้านประชากร

ในการศึกษาขอบเขตด้านประชากรครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาประชากรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 222 นาย โดยศึกษาทั้งหมด

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศึกษาระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

4. ขอบเขตด้านตัวแปร

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ระดับความสนใจทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

นิยามศัพท์เฉพาะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ หมายถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ความสนใจ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ มีความรู้สึกชอบ ความพอใจ มีความกระตือรือร้นและจดจ่อต่อการเมือง

ความสนใจทางการเมือง หมายถึง ความสนใจ ความเข้าใจ ความกระตือรือร้น ของเจ้าหน้าที่
 ดำรง สถานีดำรงภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีต่อเหตุการณ์ทางการเมืองในการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
 การเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสนใจทาง
 การเมือง และได้เข้าไปในกิจกรรมทางการเมืองด้านต่าง ๆ ด้วย

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของเจ้าหน้าที่ดำรง สถานีดำรงภูธร
 เมืองกาฬสินธุ์

ชั้นยศ หมายถึง ระดับชั้นยศตั้งแต่ดำรงชั้นประทวนถึงดำรงชั้นสัญญาบัตรที่เจ้าหน้าที่
 ดำรง สถานีดำรงภูธรเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการแต่งตั้ง

รายได้ หมายถึง รายได้เป็นเงินที่ได้ประจำต่อหนึ่งเดือนของเจ้าหน้าที่ดำรง สถานี
 ดำรงภูธรเมืองกาฬสินธุ์

อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบันของเจ้าหน้าที่ดำรง
 สถานีดำรงภูธรเมืองกาฬสินธุ์

ประโยชน์การศึกษา

ผลการศึกษาที่ได้จะนำไปเป็นข้อเสนอแนะในการชี้ให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของ
 การเมือง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และเป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมที่มีต่อ
 ความสนใจทางการเมืองในอนาคต ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประกอบการ
 ตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการพัฒนาประชาธิปไตยทาง
 การเมืองเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY